

## **BÀI GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2**

**Hưởng ứng ngày “Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” cũng như xây dựng và phát triển văn hoá đọc, khuyến khích phong trào học sinh đam mê đọc sách, ngày 19/4/2024, trường Tiểu học Phúc Lợi tung bừng tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề: “Sách – kết nối tri thức và phát triển”.**

Mở đầu chương trình là văn nghệ chào mừng, tiếp đến là phần phát biểu của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà – Phó hiệu trưởng nhà trường đã truyền cảm hứng và lan toả ý nghĩa của văn hoá đọc đến các em học sinh trường Tiểu học Phúc Lợi. Tiếp theo chương trình là phần giới thiệu sách vô cùng ấn tượng sáng tạo và ý nghĩa của các em học sinh khối lớp 1,2,3,4,5. Các em không chỉ tái hiện lại không khí hào hùng của những trang sử vàng dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ mà còn đem đến phần giới thiệu sách vô cùng xúc động khi tái hiện trên sân khấu một phần nội dung của các cuốn sách. Những tiết mục được dàn dựng công phu đã chạm đến trái tim của mỗi người tham dự, khơi dậy những cảm xúc lắng đọng, bồi hồi khi làm sống dậy một thời kì lịch sử hào hùng, anh dũng của dân tộc. Phần thi giới thiệu sách của các khối lớp đã khơi dậy trong lòng các bạn học sinh Phúc Lợi lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, những chiến sĩ cách mạng anh hùng. Qua phần giới thiệu sách, các bạn học sinh lan tỏa lòng yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc và những lí tưởng sống cao đẹp, những ước mơ, khát vọng diệu kì.







Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội đọc sách, các em học sinh đã tích cực tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc dưới nhiều hình thức khác nhau: vẽ tranh, giới thiệu sách, tham gia viết bài... Ban Giám hiệu và thư viện nhà trường đã lựa chọn và trao giải cho các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất. Những món quà có giá trị động viên, khích lệ các em tiếp tục lan tỏa tinh thần nâng cao Văn hóa đọc cho bản thân và trong nhà trường được trao tặng, khiến không khí ngày hội thêm sôi động.

Ngày hội đọc sách 2024 của thầy trò nhà trường đặc biệt trở nên ý nghĩa khi việc phát triển văn hoá đọc đã được lan tỏa.

Đặc biệt hơn, khối 2 xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn gian trưng bày sách với chủ đề “ **Bác Hồ kính yêu**” và giành được giải ba.



Hồ Chủ tịch là một lãnh tụ cách mạng vô sản kiệt xuất, một chiến sĩ cộng sản lão thành và một danh nhân văn hóa của thế giới. Người đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam tự hào về Bác, người đại diện cho truyền thống bốn ngàn năm lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Sách kể chuyện về Bác Hồ có nhiều cuốn được tuyển chọn, như bộ truyện tranh “Bác Hồ sống mãi”, bộ sách “Bác Hồ - Tấm gương sáng mãi”, tuyển tập “Bác Hồ kính yêu”, “Học sinh kể chuyện Bác Hồ”... Những câu chuyện như “Hai bàn tay”, “Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa quốc tế vô sản”, “Tổ quốc cách mạng”, chuyện anh Ba làm phụ bếp trên tàu, chuyện Bác Hồ làm báo “Người cùng khổ”... giúp độc giả hiểu thêm về hành trình gian nan mà Bác đã trải qua để tìm ra ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.



Sau phần lễ, đến phần hội, các em học sinh trường Phúc Lợi đã thật sự được hoà mình vào thế giới sách qua việc tham gia trải nghiệm tại các gian trưng bày sách của các khối. Mỗi gian trưng bày một vẻ, mang chủ đề riêng đã giới thiệu tới các em những đầu sách hay, cũng như khơi gợi và bồi dưỡng tình yêu sách.







Ngày hội đọc sách 2024 đã góp phần lan toả những thông điệp thật tích cực đến các bạn học sinh, tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa và khơi dậy tình yêu đối với sách, khát khao khám phá tri thức trong trái tim các em học sinh. Hi vọng rằng đọc sách sẽ trở thành một thói quen và là nét đẹp văn hoá trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Phúc Lợi.